

สรุปรายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ นครควิเบก ประเทศแคนาดา

ความเบื้องต้น

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก นครควิเบก ประเทศแคนาดา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นสมาชิกรัฐสภาจากทุกภูมิภาค จำนวนกว่า ๑๑๙ ประเทศ และเมืองครุระหว่างประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๓๖ องค์กร

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และผู้ติดตาม จำนวนรวม ๒๑ คน ดังนี้

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๘ คน คือ นายไพโรจน์ ตันบรรจง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายเกียรติ สิทธิอมร นายพีรพันธุ์ พาลุสุข นายนิรมิต สุจารี นายอลงกรณ์ พลบุตร นายสุนัย จุลพงศธร และนางสาวกานทิศา คุณผลิน
- สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓ คน คือ รองศาสตราจารย์ทัศนาศรี บุญทอง นางพิภพแก้ว ไกรฤกษ์ และนายขวัญชัย พนมขวัญ
- ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๒ คน คือ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอุดมผล นินนาท เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
- ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวนรวม ๖ คน คือ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ นางสาวกานทิศา มาศรีจันทร์ นายภาคภูมิ มิ่งมิตร นางสาวนิตยา วิบูลย์จันทร์ นางสาวธัญญา วิบูลย์ภาณุเวช และนายรณชัย โตสมภาค
- ผู้ติดตามคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิชาภา ศิริวัฒน์

การเข้าร่วมการประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ มีการประชุมและการอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้

- การอภิปรายพิเศษในหัวข้อความหลากหลายของพลเมือง เอกลักษณ์และภาษา และวัฒนธรรมในโลกโลกาภิวัตน์ (Special debate on citizenship, identity and linguistic and cultural diversity in a globalized world) มีนายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม



นายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายพิเศษว่าด้วยความหลากหลายของพลเมือง เอกลักษณ์และภาษา และวัฒนธรรมในโลกโลกาภิวัตน์ ระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก ประเทศแคนาดา

๒. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อของคณะกรรมการสามัญคณะที่ ๑ ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เรื่องการบังคับใช้หลักการรับผิดชอบในการคุ้มครอง : บทบาทรัฐสภาในการคุ้มครองชีวิตพลเรือน (Panel discussion on enforcing the responsibility to protect : The role of parliament in safeguarding civilians' lives) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง
๓. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อของคณะกรรมการสามัญคณะที่ ๒ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า เรื่องการค้าอย่างเป็นธรรมและกลไกทางการเงินที่มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Panel discussion on fair trade and innovative financing mechanisms for sustainable development) โดยมีนายเกียรติ สิทธิอมร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง
๔. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อของคณะกรรมการสามัญคณะที่ ๓ ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เรื่องการใช้สื่อ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาธิปไตย (Panel discussion on the use of media, including social media, to enhance citizen engagement and democracy) โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง ทั้งนี้ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การอภิปรายในครั้งนี้ด้วย
๕. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) มีมนตรีสหภาพรัฐสภาจำนวน ๓ คน เข้าร่วมการประชุม คือ รองศาสตราจารย์ทัศนาศ บัญทอง นายเกียรติ สิทธิอมร และนายไพโรจน์ ตันบรรจง ทั้งนี้ มีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา (Governing Council) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระและเรื่องทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
(จากขวาไปซ้าย - รองศาสตราจารย์ทัศนาศา บัญทอง นายเกียรติ สิทธิอมร นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และ นายไพโรจน์ ตันบรรจง)



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา (Governing Council) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระและเรื่องทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
(จากซ้ายไปขวา - นายไพโรจน์ ตันบรรจง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายเกียรติ สิทธิอมร และ รองศาสตราจารย์ทัศนาศา บัญทอง)



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ในวาระที่ ๒ เพื่อพิจารณา
ประเด็นเรื่องงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕ และการลงคะแนนเสียงในตำแหน่งที่ว่างของ
คณะกรรมการต่าง ๆ รวมถึงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
(จากขวาไปซ้าย - นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รองศาสตราจารย์ทัศนาศ บุญทอง นายเกียรติ สิทธิอมร
และนายไพโรจน์ ตันบรรจง)

๖. การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง (Committee on Middle East Questions) มีนายอลงกรณ์ พลบุตร เข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง (ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้)
๗. การประชุมคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติในหัวข้อการเจรจา
ระดับพหุภาคีและบทบาทการทูตรัฐสภา (Roundtable discussion on multilateralism and
the role of parliamentary diplomacy) มีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
และมีนายนิรมิต สุจารี เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมด้วย
๘. การประชุมคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ : การสรุปผลการประชุม
และรับรองผลการประชุม (IPU Committee on United Nations Affairs : Finalization and
adoption of outcome document) มีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
และมีนายนิรมิต สุจารี เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมด้วย



นายอลงกรณ์ พลบุตร คณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง กำลังกล่าวแสดงความคิดเห็น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก ประเทศแคนาดา

- ๕. การประชุมพิเศษว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหญิงชายในหัวข้อรัฐสภาที่ตระหนักถึงความเสมอภาค ชายหญิง (Special gender partnership session) มีรองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุม
- ๑๐. การประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ และเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN+3 and Asia-Pacific) คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าประชุมทั้งคณะ



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ และเอเชีย-แปซิฟิก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก ประเทศแคนาดา

- ๑๑. การอภิปรายกลุ่มย่อย

๑๑.๑ การสร้างโอกาสในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน (Creating opportunities for youth in today's global economy) มีนายขวัญชัย พนมขวัญ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และมีนายพีรพันธุ์ พาลุสุข เข้าร่วมสังเกตการณ์



นายขวัญชัย พนมขวัญ ผู้แทนรัฐสภา ขณะกล่าวอภิปรายในการประชุมกลุ่มย่อยว่าด้วยการสร้างโอกาสในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน โดยมี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ผู้แทนไทย ร่วมฟังการอภิปรายด้วย

๑๑.๒ จุดสูงสุดของการผลิตน้ำมัน : แนวโน้มด้านความมั่นคงด้านพลังงาน (Peak oil : what prospects for energy security?) มีนายไพโรจน์ ตันบรรจง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

๑๑.๓ การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง (Building peace after conflict) มีนายนิรมิต สุจารี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

การเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ (Activities of Committees)

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนรัฐสภาไทย คือ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ได้รับการลงคะแนนเสียง (vote) จากที่ประชุมมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการว่าด้วยการส่งเสริมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Committee to promote respect for international Humanitarian Law)

ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง ที่นายอลงกรณ์ พลบุตรทำหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้จนครบวาระนั้น ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ผลปรากฏว่า ที่ประชุมลงคะแนนเสียงให้ ผู้แทนจากรัฐสภาอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และกรีซ เพื่อทำหน้าที่อภิปรายปัญหาว่าด้วยตะวันออกกลางต่อไป

การเยี่ยมคารวะและการหารือทวิภาคีระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ (Courtesy Calls and Bilateral Meetings during the 127th IPU Assembly)

ในระหว่างการประชุม หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายโนเอล คินเซลลา ประธานวุฒิสภาแคนาดา และในโอกาสเดียวกัน นายคัง ชางฮี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลีได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยด้วย



การหารือทวิภาคีระหว่างคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดยนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนายคัง ชางฮี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ณ นครควิเบก ประเทศแคนาดา

ในส่วนของการหารือทวิภาคี คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มีโอกาสพบปะหารือกับคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ จำนวน ๔ ประเทศ คือ สาธารณรัฐเกาหลี เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ๑ องค์การระหว่างประเทศ คือ องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO)

การประชุมครั้งต่อไป (The next IPU Assembly)

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวเตมา และการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๙ จะจัดให้มีขึ้น ณ นครเจนีวา ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖



นายนิคม ไวยรัชพานิช มอบของที่ระลึกแก่นายอุดมผล นินนาท เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮอนกอนกวาง
และที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพ

นายภาคภูมิ มิ่งมิตร
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้สรุปรายงานการประชุม